



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ แนวหน้า มติชน M2F มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศ วันที่ 11 ก.พ. พื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป่าต อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ ส่วนฝุ่น PM 10 ตรวจพบเกินมาตรฐาน บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ ส่วนพื้นที่ กทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงคุณภาพดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามตรวจสอบ เผื่อระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>มติชน แนวหน้า ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเร่งดับไฟป่าบนเทือกเขาตอยพระบาท บริเวณห้วยแม่ซ้อฟ้า พื้นที่บ้านต้นตอง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง และพื้นที่บ้านทรายคำ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ขณะที่พบค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีแดง 2 จุดคือ ที่ต.สบป่าต และต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ นอกจากนี้ ยังพบค่า PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ด้าน รองผู้ว่าฯ ลำปาง สั่งการด่วนให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดพ่นละอองน้ำบรรเทาปัญหา</p>
<p>มติชน</p>	<p>-ที่ จ.เลย เกิดเหตุไฟไหม้ป่ารุนแรงบริเวณภูสะนาว เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง ควันไฟกระจายไปยังพื้นที่ อ.เมืองเลย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เริ่มมีผู้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลจำนวนมาก</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พะเยา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และขอความร่วมมือชาวบ้านงดการเผาทุกชนิดระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. และประกาศ 60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่าง 15 ก.พ. - 15 เม.ย. หากฝ่าฝืนมีความผิดทั้งแพ่งและอาญา</p> <p>-ที่ จ.นครราชสีมา ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐาน เทศบาลขอความร่วมมือวัด และศาลเจ้าต่าง ๆ รวมถึงประชาชนที่มากกราบไหว้บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ให้งดจุดธูปเทียน อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงไปป้องกันการลักลอบเผาป่าของชาวบ้านอีกด้วย</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังกำหนดแผนการฉีดล้างถนนอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามถนนทั่วพื้นที่กทม. และตลอดเดือนก.พ. สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ กทม. ได้จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนฟรีทั้ง 50เขต ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา 13.00-17.00 น.</p>
<p>แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นิติโพลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง“การจัดการวิกฤตฝุ่นละอองในเขตกทม.และปริมณฑล” 1,261 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.42 ระบุว่ามีการจัดการปัญหา สำหรับวิธีจัดการปัญหาฝุ่นร้อยละ 87.23 ป้องกันตัวเอง ร้อยละ 15.46 หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน ซึ่งในจำนวนผู้ที่ป้องกันตัวเอง พบว่า ร้อยละ 91.93 สวมหน้ากากอนามัย รองลงมา ปิดประตู-หน้าต่างกันฝุ่น งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้พัดลม-เครื่องฟอกอากาศตามลำดับ และประชาชนร้อยละ 64.15 เห็นว่าการขจัดฝุ่นละอองในเขตกทม.และปริมณฑลควรจัดเป็นวาระเร่งด่วนที่สุด ส่วนมาตรการที่รัฐควรมีช่วงที่ปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง ร้อยละ 45.12 เห็นว่าควรหยุดการก่อสร้างในพื้นที่วิกฤตฝุ่น รองลงมา ห้ามรถทุกชนิดที่ใช้น้ำมันดีเซลวิ่งชั่วคราว ให้โรงงานอุตสาหกรรมหยุดทำงานชั่วคราว ให้ทำพื้นที่ถม ให้บังคับใช้กฎหมายจริงจังในการตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำ และกับผู้ที่เผาบางส่วนเรียกร้องให้รัฐเข้มงวดในการตรวจสอบการปล่อยควันดำของโรงงานอุตสาหกรรม</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ช่วงวันที่ 13-15 ก.พ. คาดว่าสภาพอากาศจะนิ่งจากความกดอากาศเข้าปกคลุมภาคกลาง หากหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินมาตรการแก้ปัญหา อาทิ ตรวจควันดำ จะช่วยทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>สยามรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดักจับสารพิษในอากาศ สามารถป้องกันฝุ่นละออง โดยพืชตระกูลสน จะช่วยดักจับฝุ่นได้ เพราะโครงสร้างของใบมีความละเอียดซับซ้อน หากเป็นไม้เลื้อยจะดักจับฝุ่นได้มากกว่าไม้อื่น ส่วนลำต้น กิ่งก้านที่มีโครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อน มีส่วนช่วยดักจับฝุ่นได้เช่นกัน อาทิ ไทรเกาหลี คริสตินา โมก ตะขบ การเวก พวงครามออสเตรเลีย โอศกอินเดีย และสนฉัตร แต่ไม่ควรปลูกไม้ผลัดใบ สำหรับไม้ประดับภายในอาคารหรือในบ้าน ให้เลือกที่ปลูกง่าย อาทิ พุด่าง ลิ้นมังกร กล้ายไม้พันธุ์หายาก เบญจมาศ เยอบีร่า เสน่ห์จันทร์แดง ที่ช่วยดูดสารพิษได้มาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่พบในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีการศึกษาในต่างประเทศ ยืนยันว่ามีอุบัติการณ์ของโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจริง ดังนั้น ในช่วงที่มีปัญหาหมอกพิษผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความไวต่อการเกิดโรค เมื่อสัมผัสกับฝุ่นก็จะไปกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ ส่งผลให้เกิดการอักเสบมากขึ้น และทำให้เลือดฝอยบริเวณจมูกมีการอักเสบได้ง่าย อย่างไรก็ตามกรณีภาพผู้ป่วยมีอาการเลือดกำเดาไหล และเยื่อตาอักเสบ มีเลือดออกในตา จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป แต่อาจเกิดได้กับกลุ่มเสี่ยง และอาการเลือดกำเดาไหล และเลือดออกในเยื่อตา ยังมีเหตุอีกหลายปัจจัยไม่ได้มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพียงอย่างเดียว</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดอบรม "ฝุ่นเจียบกินเรียบพลเมืองไทย" โดยใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ตั้งแต่ 08.30 -16.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ รู้ลึกกับจุฬา</p> <p>ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์</p>	<p>ค้ายารพ.เอกชน</p> <p>-กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประชุมกันในวันที่ 14 ก.พ. เพื่อหารือปรับแก้ประกาศก.สาธารณสุขอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถนำไปสั่งยาจากแพทย์ไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้เพื่อแก้ปัญหาค่ายาแพง</p> <p>ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความเห็นว่า การนำไปสั่งยาจากแพทย์ไปซื้อยาที่ร้านขายยา ทำให้คนไข้มีอิสระที่จะตัดสินใจซื้อ ในกรณีรพ.ของรัฐจะช่วยแก้ไขปัญหาค่าการแอดในรพ. นอกจากนี้ คนไข้สามารถขอคำปรึกษาเภสัชกรได้ตลอดเวลา ขณะนี้ คณะเภสัชฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิจัยพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย ระหว่างร้านขายยากับสถานพยาบาล ในอนาคตจะสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างสถานพยาบาลกับร้านขายยาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คนไข้สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยา พร้อมบริการของร้านขายยา ซึ่งประวัติการซื้อยาที่ผู้ป่วยซื้อจากร้านขายยา จะสามารถส่งต่อให้แพทย์หรือสถานพยาบาลได้รับทราบด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สัปดาห์นี้คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างต้นทุนการค้ายาพ.เอกชน จะประชุมนัดแรก โดยจะเชิญตัวแทนสธ. รพ.เอกชน มาสอบถามต้นทุนของยาทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จากนั้นจะสอบถามราคาขายของรพ.เอกชนแต่ละแห่ง หากราคาแพงเกินไปและรพ.ชี้แจงต้นทุนไม่สมเหตุสมผล จะมีมาตรการกำกับดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยเบื้องต้นจะเน้นตัวยากที่ประชาชนใช้มาก 1,000 รายการ จากทั้งหมดกว่า 10,000 รายการ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>กสม.แนะรัฐคุมเข้มพาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจมีการประกาศห้ามใช้ และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เนื่องจากเป็นสารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ. โดยกรม.ควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร โดยพิจารณาประกอบร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. .. ที่จัดทำโดยคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นายไสว โขติกะสุภา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 24 กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นโยบายของพรรคหลายเรื่องได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายปลูกกัญชาเสรี ประชาชนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า กัญชาไม่ใช่เรื่องของสารเสพติด แต่เป็นเรื่องการใช้การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ใช้รักษามะเร็งได้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กัญชา 1 ต้น สามารถนำไปมาสกัดได้ด้วยยา 1 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 7 หมื่นบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ช่วยประเทศได้อย่างมหาศาล</p>
มติชน	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอสรุปข่าว สสส.จัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อหลัก "สิบปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551: ประเทศไทยได้อะไร"</p> <p>ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อึ้งฉางค์กรชัย ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เน้นการปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้น เนื้อหาของกฎหมายยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะมาตรา 32 เรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็ง ส่วนการรับรู้กฎหมาย พบว่าประชาชนมีความรู้เรื่องพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ หรือมาตรการต่าง ๆ ต่ำกว่าร้อยละ 70</p> <p>นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย้ำถึงปัญหาการตีความมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดการประเมินผลของกฎหมายหรือมาตรการว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ อีกทั้งบุคลากรสาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และยังขาดการประเมินการบริการ ความพร้อมของสถานพยาบาล ในการให้บริการแก่ผู้มีปัญหาการดื่มสุรด้วย</p> <p>ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา สสส. กล่าวว่า ต้องอาศัยหลายมาตรการ และที่สำคัญต้องใช้พื้นที่เป็นหลัก เปลี่ยนค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ เช่น การปลอดเหล้าในงานประเพณี จ.สุรินทร์ อย่างไรก็ตาม ยังต้องหาทางแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม โดยเฉพาะมาตรา 32 เรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อยากให้มีการห้ามทั้งหมด และให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือน 6 เดือน</p> <p>ดร.เรณู มาดาเนียร การ์ก ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย มีข้อเสนอว่า ยังต้องบังคับใช้ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะ 1.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ต้องมีบทบาทที่เป็นผู้นำมากขึ้น 2.ทำให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องปกติ และ 3.ต้องมีการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในระดับนโยบายโปร่งใสมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยอาจใช้การเคลื่อนไหวระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาสนับสนุน รวมถึงนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งสำหรับผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p>ปฏิรูปสถาบันราชประชาสมาสัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ว่า ผลงานกรมควบคุมโรคที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติ และปีนี้ได้เตรียมการเพื่อรองรับพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงตอบรับคำทูลเชิญตำแหน่งทูตสันถวไมตรีระดับภูมิภาคของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชีย และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นที่ปรึกษา โดยเป็นความร่วมมือของกรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค และองค์การภาคีเครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อคืนคนดีและคนสุขภาพดีสู่สังคม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตั้งเป้าในปี 2564 ผู้ต้องขังรัฐสถานร้อยละ 95 รับการรักษาร้อยละ 95 และกวดไวรัสสำเร็จร้อยละ 95</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ปฏิรูปสถาบันราชประชาสมาสัย เพิ่มบทบาทด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลงจนไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข โดยจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพและเครือข่ายการส่งต่อ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค องค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพคน และระบบการฟื้นฟูสภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเรื้อรังระดับนานาชาติและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติภายในปี 2563</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเตรียมขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ทำให้ชาวไร่ยาสูบได้รับผลกระทบเนื่องจาก ยสท.ประกาศจะตรึงซื้อยาสูบในปี 2562 ทำให้สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และค้ายาสูบ และชาวไร่บ่มจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย, จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 5 จังหวัดภาคอีสาน จะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือกับพรรคพลังประชารัฐ-สรรพากร-ก.การคลัง เพื่อขอให้ทบทวนการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 40% และเสนอให้ปรับขึ้นครั้งละ 5% แทนเพื่อให้ผู้ประกอบการและชาวไร่ปรับตัว พร้อมทั้งเสนอให้ปรับขึ้นภาษียาเส้นที่ต่ำกว่าบุหรี่ 390 เท่า ให้เหลือไม่เกิน 5 เท่า ด้าน รมว.คลัง ระบุ ยังไม่รู้ว่าจะทบทวนเลื่อนการปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 40% ออกไปหรือไม่ เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายเดือน น่าจะพิจารณาหลังจากการเลือกตั้งอีกครั้ง</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Gnews	<p>เขตปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ได้ร่วมกับนิติกรกลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สคบ. และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตวัฒนา ลงพื้นที่เข้าจับกุมดำเนินคดีสถานบันเทิงย่านทองหล่อ พบเจ้าของสถานบันเทิงไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเปิดให้บริการบาราเก๋แก่นักท่องเที่ยว มีความผิดฐานไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่วนสคบ.แจ้งข้อกล่าวหาฐานมีการจำหน่ายหรือให้บริการบาราเก๋ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>สิทธิบัตรของผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วันทนีย์ พันธชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิบัตรของส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางสายด่วน 1330 เพื่อสอบถามสิทธิประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ TTRS เห็นว่าน่าจะมีช่องทางให้บริการผู้พิการทางการได้ยินซึ่งใช้สิทธิบัตรของด้วย จึงประสานความร่วมมือกับ รองเลขาธิการ สปสช. ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการได้ยิน โดยตั้ง CALL CENTER ที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน มีช่องทางให้ผู้ที่ต้องการใช้ล่ามและผู้พิการทางการได้ยินสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ประกอบด้วย 1.SMS 2.TTRS MESSAGE ส่งคลิปภาษามือ 3. LIVE CHAT 4.ช่องทางเว็บไซต์ 5.VIDEO CALL 6.ตู้ TTRS 180 แห่งทั่วประเทศ 7.โปรแกรมปรับเสียงพูดสำหรับกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ 8.แปลงเสียงปลายทางกลับมาเป็นตัวอักษรสำหรับกลุ่มคนหูตึงที่พูดได้แต่ไม่ค่อยได้ยิน</p>
มติชน	<p>ข้อห้ามก่อนนวด</p> <p>-เสนอบทความ กรณีหญิงตั้งครรภ์ 6 เดือน เข้ารับบริการนวดเท้า จนเป็นผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต และตนเองอาการโคมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลว่า หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังในการนวด โดยเฉพาะ 1-3 เดือน และอายุครรภ์ 6 เดือนเป็นต้นไปจนใกล้คลอด ควรระเว้นการนวด ช่วง 3-6 เดือน นวดได้ เพื่อการผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการนวดบริเวณท้อง และอุ้งเชิงกราน ห้ามนวดหนักและนวดแบบกดจุด ช่วง 7 เดือนขึ้นไป ไม่ควรนวด ยกเว้นในช่วงใกล้คลอดสามารถนวดกล่อมท้องได้ โดยหมอมดคุณครุฑไทยที่มีความชำนาญ เพื่อให้เด็กในครรภ์อยู่ในท่าที่เหมาะสม และช่วยให้คลอดง่าย</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า การนวดต้องทำโดยคนที่มีความรู้ความชำนาญ และควรไปเข้ารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยในรพ.ของรัฐและเอกชน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ให้บริการระบุชัดเจน หากป่วย ไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บ ไม่ควรไปนวด</p>
ข่าวสด มติชน	<p>นายกแพทยสภาคนใหม่</p> <p>-เสนอประวัติ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาคนใหม่ โดยก่อนหน้านั้นเป็นอดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเคยเป็นประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ thaigov	<p>สธ. ส่งทีมสุขภาพจิตดูแลชาวมอแกน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา ว่า ปลัด สธ.ได้สั่งการให้สสจ.พังงาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ และหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพโภชนาการ การจัดการขยะ น้ำดื่ม น้ำใช้ และวางระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ โดยระดมแพทย์ พยาบาล สห</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>วิชาชีพ ภายในจังหวัดหมอนเวียนไปดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน 500 ชุด</p> <p>-เสนอข่าว นายนเรศฤทธิ์ ชัดธะสีมา นพ.สสจ.พังงา นำทีมแพทย์ พยาบาล ตั้งหน่วยให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับชาวมอแกน ที่ประสบภัยพิบัติออคคีภัย เมื่อคืนวันที่ 3 ก.พ 62 ที่ผ่านมา โดย สสจ.พังงา จะตั้งทีมดูแลทั้งชาวมอแกน ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือและนักท่องเที่ยวจนสิ้นสุดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม โดยได้ดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้ที่แขน 1 ราย ส่วนภาวะทางจิตใจนั้นพบว่ามีผลบวกต่อคำถามด้านอาการซึมเศร้า 16 ราย เนื่องจากมีความเครียดในเรื่องที่อยู่อาศัยจนนอนไม่หลับ ทางทีมก็ได้เข้าพูดคุยให้ความมั่นใจทั้งเรื่องโรงครัวพระราชทาน และการสร้างบ้านหลังใหม่แล้ว ก็พบว่าอาการเริ่มดีขึ้น ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และจะมีทีมชุดใหญ่มาร่วมคัดกรองภาวะซึมเศร้าของผู้ประสบภัยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ในด้านการดูแลเรื่องสุขอนามัยอื่น ๆ นั้น ได้ดูแลเรื่องน้ำใช้และพัฒนาห้องน้ำ ความสะอาด รวมถึงการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p>
เว็บไซต์news.ch3 เว็บไซต์ VoiceTV ทีวีช่อง 3	<p>มอบโล่ละครส่งเสริมการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวชื่นชมละครเรื่องทองเอกหมอยาทำโลงและเตรียมจัดทำโล่เพื่อขอบคุณคณะผู้จัดทำละครและนักแสดงที่ร่วมเชิดชูและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติ มีการสอดแทรกความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรไทยหลายชนิด ทำให้เห็นวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพของคนโบราณ และพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย สำนักข่าวไทย สวท.	<p>การรับประทานหนานเฉาเหว่ย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การจัดเสวนาเรื่อง หนานเฉาเหว่ย เนื่องจากประชาชนยังเข้าใจผิดเรื่องการรับประทานหนานเฉาเหว่ย ซึ่งในตำราแผนไทยและข้อมูลจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร หนานเฉาเหว่ยสามารถรับประทานเพื่อลดน้ำตาลได้ แต่ต้องปรึกษาแพทย์ปัจจุบันด้วย และอย่าละเลยการรับประทานยาควบคู่ไปด้วย ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HERBID ซึ่งให้ข้อมูลสมุนไพรกว่า 50 ชนิด</p> <p>ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การรับประทานหนานเฉาเหว่ยที่ปลอดภัยไม่ควรเกิน 1-2 ใบต่อวัน สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและต้มแบบวันเว้นวัน กรณีที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน 100-120 MG% ส่วนคนที่มีระดับน้ำตาลสูง ขอให้ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน	<p>มหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา จ.สมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ 24 ธารอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยก้าวไกลสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน</p> <p>นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ภายในงานฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1.การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย จาก 24 จังหวัด 2.การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 3.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 4.การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร “พลาสติก” 5.การแสดงของดาราและศิลปิน 6.การเล่นเกมส์ของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>
สวท. เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ GNEWS	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคหัดในทุกภูมิภาคของโลก โดยมีผู้ป่วยสูงสุดในอินเดีย 65,657 ราย รองลงมาคือยูเครน 36,520 ราย และฟิลิปปินส์ 16,112 ราย ตามลำดับ สำหรับในประเทศไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับเด็กจำนวนมากมีภาวะทุพโภชนาการ ทำให้เด็กมีอัตราการเสียชีวิตสูงเนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยในประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่รวมกันเป็นชนหมู่มากตามสถานประกอบการ ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น โดยปี 2561 มีผู้ป่วยโรคหัดทั่วประเทศ 3,590 ราย เสียชีวิต 23 ราย ส่วนในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคหัด 301 ราย เสียชีวิต 4 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ไทยเฮลท์	<p>แนะนำการดูแลฟัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการที่เกิดกับฟัน เช่น ฟันเหลือง มีคราบ ปวดเสียว โยกคลอน หรือหลุด เป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าถึงเวลาต้องไปพบทันตแพทย์ ภายหลังจากการรักษาควรดูแลสุขภาพช่องปาก โดยแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า อาการสำคัญที่ควรไปพบทันตแพทย์ คือ ปวดหรือเสียวฟันตลอดเวลา ฟันสีเหลืองหรือมีคราบจากคราบเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม ฟันโยกคลอนหรือหลุดจากกระดูกงูฟัน เหงือกบวมและเป็นหนอง หากมีจุดแดงหรือขาวกระจายบนเหงือก ร่วมกับอาการเจ็บ อาจเกิดจากการแพ้อาหารบางชนิด ยาหรือฟันปลอมหรือที่ครอบฟันยางซึ่งไม่พอดีกับปาก โดยมีอาการเจ็บนานกว่า 1 สัปดาห์ ควรรีบไปพบทันตแพทย์</p>
แนวหน้า ทีวีช่องNBT	<p>ชุดตรวจติดตามรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมมือกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการให้บริการฟรีในการใช้ชุดตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา RQ-PCR ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2560-2561 ได้ให้บริการตรวจฟรีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML แล้ว 900 ราย พบว่า ร้อยละ 24 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Imatinib ติดต่อกันมานาน 6 เดือนไม่ตอบสนองต่อยา และควรได้รับการเปลี่ยนยาอย่างถูกต้อง ในปี 2562 จะสนับสนุนการตรวจฟรีอีก 498 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษา</p>
สยามรัฐ สวท.	<p>แก้ไขทะเบียนตำรับยาฟ้าทะลายโจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยาที่มีส่วนประกอบฟ้าทะลายโจร จึงออกประกาศ เรื่องยาที่ต้องแจ้งค่าเตือนการใช้ไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยาและข้อความคำเตือน ฉบับที่ 63 กำหนดให้มีคำเตือนห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์-ให้นมบุตร ผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่นปาก-ตา-หน้าบวม หากใช้นี้แล้วมีผื่นปาก-ตา-หน้าบวมให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์ หากใช้ติดต่อกิน 3 วันแล้วไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้นควรหยุดใช้และพบแพทย์ โดยมีคำสั่ง ก.สาธารณสุข ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งยาแผนปัจจุบันที่มีทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบฟ้าทะลายโจรเข้ามาในราชอาณาจักรยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เมื่อพ้นกำหนดจะถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้แก้ไข</p>
มติชน	<p>ไทย-ลาวพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชรบุรีณิน นพ.สสจ.พะเยา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นพ.สุเมธ องควรรณดี ผอ.สคร.1 เชียงใหม่ และ สสจ.17 จังหวัดภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างไทย-ลาว ในภาคเหนือ ซึ่งมีชายแดนติดต่อประเทศลาว มีท่านสมนึก สิงคำ รองเจ้าเมือง คอบ ประเทศลาว ผู้บริหารแขวงไชยะบูลี (สปป.ลาว) นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา ร่วมประชุม โดยที่ประชุมเน้นโรคติดต่อ 2 โรค คือ คนสู้นคน และ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่นคน เช่น โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างเขตติดต่อชายแดน ซึ่งตามแนวตะเข็บชายแดน พบหมาจรจัดหลายร้อยตัว ได้แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการไทย-ลาว เน้นด้านอนามัยให้ความรู้กับผู้นำลาว ในด้านการฝากครรภ์, คลอด ทั้งนี้ ไทย-ลาว อยู่ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อปี พ.ศ. 2558</p>
เดลินิวส์	<p>อีโบล่าในดีอาร์คองโกยังวิกฤติ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) ออกแถลงการณ์ ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศนับตั้งแต่เดือน ส.ค. ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 502 คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่อย่างน้อย 271 คน ขณะที่พื้นที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดคิเวเหนือ ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ และมีพรมแดนติดกับยูกันดา ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่ายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดข้ามประเทศ ซึ่งรัฐบาลวันดาและซูดานใต้ที่อยู่ห่างออกไปไม่มากนัก ต่างตื่นตัวมากขึ้นและเริ่มวางแผนทางรับมือแล้ว</p>

